

# แวลูฯ จัดงาน ECS Solution Day: BBKA Tech Trend 2015 แสดงสุดยอดโซลูชันไอทีชั้นนำระดับโลก



นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานทำพิธีเปิดงาน “ECS Solution Day: BBKA Tech Trend 2015” ซึ่งเป็นการรวมเอาโซลูชันชั้นนำจากผู้ค้าไอทีระดับโลกที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายทุกแบรนด์มาจัดแสดงร่วมกันในงานเดียว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลก รวมถึงเทคโนโลยีด้านเวอร์ชวลไลเซชัน, Business Continuity Planning, Big Data และ Auto ID พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในงานด้วย โดยได้รับความสนใจจากทั้งตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับฟังกันอย่างคับคั่ง งานมีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก



## เกี่ยวกับเดอะแวลูซิสเต็มส์

บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านแอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนอง

คาย

นอกจากนี้ ยังได้เปิดสำนักงานสาขาที่พม่าเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัทซีอีเอส แวลลู เมียนมาร์ เซอร์วิสেস จำกัด เพื่อขยายธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตไร้พรมแดนโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน